

Luật sư Trần Đình Trí xin công

Tác Giả: Khánh An, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 8 Năm 2011 08:48

hôm rớt rớt, thậm chí nói hời hợt xúc phạm đến phẩm giá con người, là bà có mặt chút nhan sắc và có lẽ cũng quan tâm đến lợi ích chút nhan sắc ấy.

Lấy ví dụ như ông Trần Văn Tuấn, cách đây mấy hôm ông mời mặt chủ tịch ban chấp hành thôi. Trước đây ông ấy là Ban chấp hành Bộ Nội vụ, làm công tác tổ chức của chính phủ, thì con của ông Tuấn học ở nước ngoài, đi xin thôi việc của con ông Tuấn là mặt tháng 38 triệu đồng, lấy tiền từ công ty đó thanh toán hết.

Tất cả những việc làm đó, ban đầu có khoảng 80 người lao động trong công ty đã làm đơn gửi đi các nơi để tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đó. Ngay lập tức, bà thò ra mặt đen và yêu cầu những người tố cáo đó thôi việc, còn nếu không thôi việc thì bà đuổi ra khỏi cửa quan. Trong đó có 12 người công nhân quy tụ giám đốc, làm đơn khiếu nại lên các cấp. Ngay lập tức, bà ra quyết định sa thải 12 người này, trong đó có 1 phó tổng giám đốc và mặt chấp hành phòng.

Trước sự kêu than của người lao động họ đến văn phòng luật sư thì tôi chấp nhận làm miễn phí cho họ toàn bộ. Những công việc, tài liệu, hóa đơn gì đó đã được gửi đi cách đây 6 tháng. Cũng được biết là bên Bộ Công An cũng đã triển khai xác minh và cũng đã có bằng chứng rõ ràng những không hiểu sao 6 tháng nay vẫn chưa có kết quả.

Anh thấy rằng chú cũng đã giúp rất nhiều gia đình liệt sĩ và những binh miễn phí. Bên anh nghèo, họ thuê mặt người 2 triệu thì bên anh đến đây thôi chứ bên anh không làm gì chú.
Theo lời kể của LS Trần

Bắt đầu từ 5/4, mặt đoàn chấp hành binh khoảng 20 người đến trấn áp văn phòng luật sư (Vĩ Dân), trấn áp tôi và đồng nghiệp bỏ sọt rác ra. Những lần đó tôi có gì thích thì các anh nghe và có mặt anh lên tuồn gửi tôi ra báo về tôi: "Trần ơi, anh biết chú chấp hành thôi việc và rất trung thực, vì nước vì dân. Anh thấy rằng chú cũng đã giúp rất nhiều gia đình liệt sĩ và những binh miễn phí. Bên anh nghèo, họ thuê mặt người 2 triệu thì bên anh đến đây thôi chứ bên anh không làm gì chú". Vì họ nói như vậy nên tôi không có mặt ý kiến gì với các quan nhà nước.

Sáng nay, họ kéo đến thì tôi đang bên viết mặt văn bản ở nhà, tôi chuyển sang văn phòng. Khi tôi sang thì thấy cũng có người đó ở chỗ văn phòng, họ không chấp nhân viên văn phòng không được đi ra và không được gửi đi, thậm chí cấm đi xin thôi việc còn gì nữa và đả kích. Khi tôi vào thì họ vây quanh, họ dùng 2 gậy thép vào bên người. Mặt người cấm bút kiêu như viết sọt nhện đôi đêm mù hai mặt tôi. Lúc đó có mặt thân chủ họ can thiệp, tôi cũng nói rất khéo khác về chuyện đó và cũng như hàng xóm và mặt người khách họ gửi đi xin cho công an phường và cảnh sát 113. Sau đó, thấy công an đến thì họ thông báo cho nhau, bởi vì họ có những người theo dõi từ phía ngoài ngõ nhà, cho nên họ kéo đi mặt cách ly người.

Vì sao?

Khánh An: Vâng, thưa luật sư, trong vụ việc vừa rồi, nhóm người đến đe dọa và tấn công luật sư

Luật sư Trần Đình Trí nhận công

Tác Giả: Khánh An, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 8 Năm 2011 08:48

và các nhân viên thì họ có nói rõ ràng là do vợ cũ a bà Hòa hay còn có liên quan đến nhân viên vợ cũ khác mà luật sư giữ trách nhiệm bào chữa không?

LS. Trần Đình Trí: Bây giờ cũng có một số có lẽ là ngẫu nhiên hay là số tính toán của bà Đặng Thị Bích Hòa thì tôi không biết, bởi vì tôi nhận trách nhiệm là mừng 2/4 (4/4) xong vợ án của anh Cù Huy Hà Vũ thì mừng 5 hôm đến. Lần này, xong vợ án anh Cù Huy Hà Vũ thì mừng 2 thì hôm nay là mừng 8 hôm đến. Tôi thì tôi không tin, không có quan điểm nhận lần nhận giữ hai vợ cũ.

Nhưng trong đó có một người cũng rất to cao, không biết họ có là thẩm phán hay không, thì họ nói với tôi một câu là: "Mày bảo vợ ông Cù Huy Hà Vũ, mày là thẩm phán đến, cho nên bạn tao đến đây có thể giữ chặt mày mà không ai thẩm phán!". Tôi thì tôi không tin vào lời của họ. Có thể hai vợ cũ là để tiếp nhận họ mà thôi, mà thôi họ nói thì tôi cũng không nghi ngờ về vợ cũ đó. Nhưng đây là một số vợ cũ mà đi với những người họ gọi là luật sư để góp phần bảo vệ công lý như chúng tôi hiện nay là sinh mạng của chúng tôi đang bị treo đầu sừng dây, rất nguy hiểm.

Mày bảo vợ ông Cù Huy Hà Vũ, mày là thẩm phán đến, cho nên bạn tao đến đây có thể giữ chặt mày mà không ai thẩm phán!

Theo lời của LS Trí

Khánh An: Đã rất nhiều vợ cũ gần đây xảy ra liên quan đến những nhóm có những hành động côn đồ, bây giờ chính ông đi bị một số vợ cũ nhẩy y tá vẫn phòng, thì ông đánh giá thế nào về tình trạng côn đồ hiện nay xu hướng và ra tay một cách trấn áp, công khai thế?

LS. Trần Đình Trí: Thời gian gần đây tôi thấy những hoạt động mang tính chất côn đồ, hung hãn đó diễn ra rất nhiều, không những họ thù lẫn nhau mà thậm chí họ còn dùng vợ cũ đó để với ngay những người thì hành công vụ, đi với những luật sư như chúng tôi hay những nhà báo... Đây là số vợ cũ hết sức đau lòng.

Tôi cho rằng để họ nhận về vợ cũ đó thì trách nhiệm là phải nâng cao dân trí. Tôi đã từng kinh nghiệm là phải làm thế nào nâng cao đạo đức gia đình con người với con người. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ pháp luật của chúng ta phải triển khai nhanh chóng, kịp thời và phải xử lý nghiêm minh để làm bài học, răn đe kẻ khác. Tôi thấy rằng có hai công việc đó lâu nay chúng ta chưa làm một cách đúng và hiệu quả chưa cao.

Nguy hiểm tính mạng

Khánh An: Luật sư được biết đến nhân là một luật sư luôn ra tay bên vợ cũ cho rất nhiều những trường hợp oan khuất, oan sai và những người thì phạm tội bé nhỏ đến chết người đi những người có thể là. Nhưng vợ sau số kinh ông bị côn đồ đe dọa, có thể nguy hiểm đến tính mạng như thế này thì ông có chút e ngại nào đi với những vợ cũ đang đứng trách không?

Luật sư Trần Đình Trí nhận công

Tác Giả: Khánh An, phóng viên RFA
Thứ Ba, 09 Tháng 8 Năm 2011 08:48

LS. Trần Đình Trí: Thúc sự, nếu e ngại thì cũng có. Trách nhiệm, đi về văn phòng luật sư thì tôi cũng nói về tất cả mọi người là những nhân viên làm việc cho tôi là tôi không trả lương, không có lương, mà chủ yếu là những thân chủ mà tôi giúp miễn phí hay giúp họ những việc oan khuất, họ thấy họ những tôi và họ đến họ làm việc không công cho văn phòng.

Những đây là một số việc mà đi về những người họ trả lương luật sư để góp phần vào công lý như chúng tôi hiện nay là sinh mạng của chúng tôi đang bị treo đầu sừng dây, rất nguy hiểm.
LS Trần Đình Trí

Còn các luật sư khác công tác thì các luật sư có đến làm việc, nhận việc và luật sư đi làm. Tôi không trích lợi nhuận phí nào của luật sư cả. Đó là cách làm việc của tôi. Bây giờ đi mà làm công tác báo chí, thuê người báo chí thì văn phòng không có lương trả. Những lúc tôi đi công tác hay cá nhân tôi cũng có những đi uống rượu có thể xảy ra, cái đó cũng không ai biết được.

Còn đi về những tâm và trách nhiệm của tôi thì đây mình đóng góp những triết lý mà nhà nước và nhân dân, cũng như cha mẹ cho mình ăn học, thì mình có trách nhiệm báo chí công lý, báo chí nhà nước, báo chí để giúp quy định của đất nước, báo chí lập pháp, báo chí pháp chế, báo chí nhân dân, thì tôi không sợ bất cứ một việc gì cả. Cho dù có xảy ra những chuyện, xảy ra nhà thì công việc tôi tôi vẫn cứ làm.

Tôi vẫn có trách nhiệm để báo chí trong sáng của pháp luật, báo chí nhân dân, báo chí đất nước.

Khánh An: Vâng, cảm ơn LS. Trần Đình Trí đã dành thời gian cho đài.